

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 47, UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thứ 47 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021 và cho ý kiến vào các nội dung Báo cáo, Đề án, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh. Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành ở tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các Sở, Ban, ngành trình bày các Báo cáo, Đề án, Chương trình, kế hoạch, trên cơ sở các ý kiến tham gia tại phiên họp; kết thúc phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021

Quý I năm 2021, là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quý I/2021 đã đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 149,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, bằng 17,83% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu đạt 7,7 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ, bằng 27,5% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.831,3 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, bằng 24,6% dự toán cả năm; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt 85.500 tỷ đồng, tăng 15,23%, dư nợ cho vay tăng 1,3% so với 31/12/2020; đã có 217 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 2.355 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ... Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo.

2. Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quý II/2021, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp đã được giao; kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với điều kiện

thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định thông qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, hiệu quả yêu cầu “5K”, quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, nhất là đối với người nhập cảnh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

2.2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương: **(1)** Tiếp tục tập trung, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục, cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; chủ động triển khai kịp thời các giải pháp để thu hút và tận dụng hiệu quả làn sóng dịch chuyển đầu tư; cân đối các nguồn lực phục vụ đối ứng giải phóng mặt bằng các dự án tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được ngân sách Trung ương hỗ trợ. **(2)** Định kỳ **ngày mùng 5** hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

2.3. Tích cực triển khai xây dựng các Chương trình, Đề án, Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành văn bản, đề án; khắc phục tình trạng xin lùi thời gian trình, chậm, nợ văn bản, đề án...

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thẩm định, cấp phép đầu tư; hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp: khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1335/UBND-KT ngày 05/4/2021. Đối với các dự án không triển khai, tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để kiên quyết thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

2.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy; ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

2.6. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm tiến độ thời gian, theo quy trình, quy định. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi công dân đối với cuộc bầu cử, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2.7. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo quy định. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án sản xuất nông nghiệp năm 2021. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo, đôn đốc các xã đăng ký

về đích nông thôn mới năm 2021 thực hiện các nội dung bảo đảm thời gian theo kế hoạch, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn. Chủ động phòng, chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

2.9. Các cấp, các ngành cần tăng cường và chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nhất là thông tin mạng; phát huy mặt tốt đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, ngăn chặn tối đa thông tin xấu, không chính thống trên các trang mạng Internet. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán các dịch vụ thuế, phí, viện phí, học phí... không dùng tiền mặt.

2.10. Tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung trình tại Kỳ họp tháng 7, HĐND tỉnh.

3. Về các nội dung báo cáo tại phiên họp

3.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021:

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

3.2. Báo cáo việc thực hiện các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu:

Giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2021.

3.3. Báo cáo việc thực hiện các dự án thuộc Khu du lịch Hồ Núi Cốc:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2021.

3.4. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI):

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2021.

3.5. Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2021 và HĐND tỉnh tháng 7/2021.

3.6. Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025:

Giao Sở Y tế tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2021 và HĐND tỉnh tháng 7/2021.

3.7. Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2021-2025:

Giao Sở Y tế tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2021 và HĐND tỉnh tháng 7/2021.

3.8. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2021 và HĐND tỉnh tháng 7/2021.

3.9. Về nội dung bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh: (1) Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 Ban hành Quy định việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao tỉnh Thái Nguyên; (2) Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 Ban hành Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; (4) Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên:

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành theo quy định.

3.10. Quyết định quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường


Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3.11. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh được thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - Thường trực HĐND tỉnh;
 - Đoàn ĐBQH tỉnh;
 - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
 - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
 - Thành ủy, Thị ủy và các Huyện ủy;
 - HĐND, UBND các huyện, TP, thị xã;
 - Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
 - Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
 - Trung tâm Thông tin tỉnh;
 - Các Chuyên viên NCTH;
 - Lưu: VT, TH2.
- loanlh.TB.04/100b 

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thành Minh

